



# THORESEN THAI AGENCIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

REG. NO. 0107537002737

เลขที่เรื่อง COR: EL250012t/kv

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติการยกเลิกโครงการและกระบวนการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) การยกเลิกระยะเวลาการจองซื้อและชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน และการดำเนินการทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท โทริเซนไทย เอเจนซีส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 (“ที่ประชุมผู้ถือหุ้น”) เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2568 การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 02/2568 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2568 และการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 04/2568 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2568 ตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จากมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ได้มีการอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ในการใช้ทุน เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) จำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ในอัตราส่วนการจัดสรร 2 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นสามัญเพิ่มทุน ที่ราคาเสนอขายหุ้นละ 4.80 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2567 และกำหนดวันจองซื้อและรับชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุนในระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET Index) ซึ่งลดลงร้อยละ 14 ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 2568 ส่งผลให้ราคาหุ้นของบริษัทฯ ปรับตัวลดลงประมาณร้อยละ 10 จาก 5.35 บาท มาอยู่ที่ 4.34 บาทต่อหุ้น ภายใต้สภาวะตลาดในปัจจุบัน ทั้งในแง่เสถียรภาพการลงทุนและระดับราคาหุ้น บริษัทฯ ได้ประเมินอัตราการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนว่ามีความเป็นไปได้สูงที่บริษัทฯ ไม่สามารถระดมทุนตามเป้าหมายที่ต้องการ เนื่องจากภาวะความผันผวนของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ในปัจจุบัน ส่งผลต่อการประเมินมูลค่าหุ้นของผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ แนวโน้มเศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความไม่แน่นอน เนื่องจากแรงกดดันจากเงินเฟ้อที่ยังคงอยู่ในนโยบายอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรง และความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจยิ่งรุนแรงขึ้นจากความเปลี่ยนแปลงในนโยบายภาษีศุลกากรของสหรัฐอเมริกา สถานการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ตลาดหุ้นไทยได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยเฉพาะในด้านความไม่แน่นอนของการลงทุนและการคาดการณ์ผลตอบแทนในอนาคต ซึ่งอาจทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่สามารถซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ตามที่คาดหวัง การตัดสินใจยกเลิกการเพิ่มทุนในครั้งนี้จึงเป็นการปกป้องผลประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจโลกยังคงไม่มั่นคง

ต่อหน้า 2...

แม้ว่า บริษัทฯ จะมีผลประกอบการและฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง แต่ราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของบริษัทฯ ยังคงอยู่ในระดับที่ไม่สะท้อนถึงปัจจัยพื้นฐานอย่างเหมาะสม โดยอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E) และราคาต่อมูลค่าทางบัญชี (P/BV) ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของตลาดอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นว่า การเพิ่มทุนในช่วงที่ตลาดมีความไม่แน่นอนเช่นนี้อาจไม่ใช่ทางเลือกที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ และในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 05/2568 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2568 จึงได้มีมติอนุมัติการยกเลิกโครงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 911,232,282 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ยกเลิกกระบวนการจัดสรร รวมถึงระยะเวลาการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน ในระหว่างวันที่ 3-10 เมษายน 2568 (รวม 5 วันทำการ) รวมทั้งการดำเนินการใดๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการและกระบวนการดังกล่าว อันเป็นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

การยกเลิกการเพิ่มทุนในครั้งนี้ **ไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทฯ** เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 อยู่ในระดับต่ำที่ 0.57 เท่า ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการหนี้สินได้ดีและยังคงมีสถานะการเงินที่มั่นคง บริษัทฯ ยังคงสามารถระดมทุนได้จากช่องทางอื่นๆ เช่น การออกตราสารหนี้ หรือการระดมทุนในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างทุนของบริษัทฯ ซึ่งการตัดสินใจยกเลิกการเพิ่มทุนในครั้งนี้เป็นการบริหารจัดการทางการเงินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาวของบริษัทฯ

อย่างไรก็ดี สำหรับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอนาคต (หากมี) จะถือว่าเป็น โครงการใหม่ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยเงื่อนไขสำคัญของโครงการจะได้รับการปรับให้เหมาะสมกับสถานะตลาดและกลยุทธ์ของบริษัทฯ เป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท โทริเซนไทย เอเจนต์ซีส์ จำกัด (มหาชน)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศของบริษัทฯ

(นายเฉลิมชัย มหากิจศิริ)  
กรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

(นายคทาร์ัฐ สุขแสวง)  
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน